
บัญชีการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  

ส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในก ากับ 
วันอังคารท่ี ๒๖ และวันพุธท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ครั้งท่ี ๒๗ และครั้งท่ี ๒๘)  

.............................. 
 

ล าดับ  ประเด็น กรม/หน่วยงาน กมธ.ผู้ขอเอกสาร หมายเหตุ 
๑. ขอรายละเอียดชื่อสมุนไพรที่น าไปสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ 

ประกอบด้วยสมุนไพรชนิดใดและรักษาโรคอะไร 
กรมการแพทย์แผนไทยฯ 

 
พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ 

 
 

๒. โปรดระบุสาเหตุที่กรมการแพทย์แผนไทย และกองทุนปัญญาฯ  
ยังไม่ได้รับการกล่าวขานถึงในวงสังคม หรือท าให้ผู้คนมีความ
ภาคภูมิใจในหน่วยงานของดังกล่าว ในลักษณะท านองเดียวกับ
การแพทย์แผนจีน ซ่ึงได้รับการบูรณาการเข้ากับแพทย์แผนปัจจุบัน
อย่างแยบยลและเกือบจะไร้รอยต่อ กรณีที่ท่านเห็นว่า ข้อเท็จจริง
เป็นคนละกรณีกับผู้ที่ ต้ังค าถามน าเสนอ โปรดชี้แจงโดยละเอียด 
เป็นเอกสาร เพ่ือโต้แย้งข้อสังเกตดังกล่าว แต่หากเป็นเช่นนั้นจริง 
ฝ่ายนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มีแนวคิด หลักการ หรือ
วิธีการใด ที่จะชี้แจงต่อสาธารณชน แต่หากเป็นจริงตามข้อสันนิฐาน
ของผู้ถาม กระทรวงสาธารณสุขและผู้ที่ เก่ียวข้องจะด าเนินการ
หรือไม่ อย่างไร เพ่ือแก้ไขปัญหาอันหนักหน่วงนี้  มิให้ทวีความ
รุนแรงหรือสร้างความเสียหายหรือแก้ภาพลักษณ์ของระบบสุขภาพ
ไทยให้ดีขึ้นตามเจตนารมณ์ 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ 
 

นายมณเฑียร  บุญตัน  



ล าดับ  ประเด็น กรม/หน่วยงาน กมธ.ผู้ขอเอกสาร หมายเหตุ 
๓. กรมควบคุมโรคมีหลักฐานที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนหรือ ไม่ 

อย่างไร เพ่ือให้ประชาชนสามารถแยกแยะข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็น
ข้อเท็จจริง โดยปราศจากการใส่สีตีไข่ หรือท าให้ประชา ชน  
มองเรื่องโรคติดต่อเป็นเรื่องที่ไม่อาจแยกออกจากความเชื่อเรื่อง 
มูเตลู หากเคยด าเนินการจนประสบความส าเร็จ โปรดยกตัวอย่าง
เป็นรูปธรรม หากยังเป็นปัญหาโลกแตก กรมควบคุมโรค มีวิธีคิด
หรือแผนการด าเนินงานเช่นไร เพ่ือให้ประชาชนสามารถแยกแยะ
เรื่องดังกล่าวได้อย่างชาญฉลาดและไม่สับสน หรือตกเป็นเหยื่อ 
ของผู้แสวงหาประโยชน์ อัน มิชอบ (โปรดชี้แจงโดยละเ อียด  
เป็นเอกสาร) 

กรมควบคุมโรค 
 

นายมณเฑียร  บุญตัน  

๔.  เนื่องจากภารกิจของกรมอนามัยเดิม อาจถูกมองในลักษณะที่
อาจจะก่อให้เกิดความสับสนกับบทบาทใหม่ของโรงพยา บา ล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) รัฐบาลได้ด าเนินการหรือก า หนด
ยุทธศาสตร์ แผนงาน กิจกรรม หรือด้วยวิธีอ่ืนใด หรือไม่ อย่างไร 
เพ่ือเตรียมการจัดการกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดหวัง 
หากได้ด าเนินการไปแล้วโปรดอธิบายโดยละเอียด (เป็นเอกสาร)  
ว่ารัฐบาลได้ด าเนินการไปแล้วอย่างไร เห็นผลหรือปรากฏผลการ
ด าเนินงานดังกล่า วหรื อไ ม่ อย่างไร จงอธิบายโดยละเ อียด  
เป็นเอกสาร 

กรมอนามัย 
 

นายมณเฑียร  บุญตัน   

๕. เนื่องจากกรมสุขภาพจิตยืนอยู่ตรงกลางระหว่าง ผู้มีความต้องการ
บริการด้านจิตสังคมก็ดี ผู้ถูกประณามหยามเหยียดว่าเป็นผู้ป่วยทาง
จิต ผู้ มีความบกพร่องทางจิต หรืออาจเกินเลยไปถึง (คนบ้า)  
หรือ (บุคคลวิกลจริต) กรมสุขภาพจิตได้พัฒนากลไกใ ดที่ จ ะ

กรมสุขภาพจิต 

 

นายมณเฑียร  บุญตัน  



ล าดับ  ประเด็น กรม/หน่วยงาน กมธ.ผู้ขอเอกสาร หมายเหตุ 
แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ทั้งเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ มี
ความบกพร่องทางจิตก็ดี ผู้ป่วยทางจิตก็ดี หรือบุคคลวิกลจริ ต ก็ดี  
โดยวิธีการอันเป็นวิทยาศาสตร์ แยบยล ปราศจากอคติใด ๆ รวมถึง
ปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลทุกกรณี หรือไม่ อย่างไร มีผล
การปฏิบัติตามแผนการด าเนินการดังกล่าวที่สามารถเปิดเผย  
ต่อสาธารณชนหรือไม่ อย่างไร หากมิอาจเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 
ท่านจะมีวิธีการอ่ืน หรือไม่ อย่างไร ในการป้องกัน บ าบัด ฟ้ืนฟู 
และเสริมพลังบุคคลเหล่านี้ หรือไม่ อย่างไร โปรดระบุ เป็นเอกสาร  
โดยละเอียด ตามที่ระบุไว้ทุกประการ 

๖. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีแนวคิดอย่างไรที่จะปฏิรูปเพ่ือ ให้ผู้
ให้บริการนวดแผนไทยซ่ึงปฏิบัติหน้าที่อยู่ กับหน่วยงานที่มีการจด
แจ้งสามารถออกไปให้บริการนอกสถานที่ กรณีที่เป็นเวลานอกเวลา
ให้บริการ หรือหากเป็นการตกลงกันร ะหว่างสถานบริ กา ร ผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ (โปรดชี้แจงโดยละเอียด เป็นเอกสาร) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

นายมณเฑียร  บุญตัน   

๗.  เนื่องจากมีสถานศึกษาที่ต้ังขึ้นในท านองเดียวกับสถานบันพระบรม
ร า ชนก อา ทิ  มหา วิ ทย า ลั ยพะเย า มหา วิ ทย า ลั ยกาฬสินธุ์  
หรือมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นต้น เคยมีความพยายามหรือไม่ 
อย่างไร เพ่ือด าเนินการประเมินคุณภา พการด าเนิน งา นของ
หน่วยงานลักษณะนี้ รวมทั้ งที่ผ่านมาได้น าผลการประเมิน ไป  
เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขการด าเนินงานในมิติต่าง ๆ 
หรือไม่ อย่างไร หากมิได้ด าเนินการเช่นนั้น โปรดระบุสาเห ตุของ
กา รที่ มิ ไ ด้ด า เนิ น กา ร ดังกล่ า ว  โดยละเ อียด เป็ น เอกสาร  
(โปรดชี้แจงโดยละเอียด เป็นเอกสาร) 

สถาบันพระบรมราชนก 

 

นายมณเฑียร  บุญตัน   



ล าดับ  ประเด็น กรม/หน่วยงาน กมธ.ผู้ขอเอกสาร หมายเหตุ 
๘.  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีวิ ธีการ หรือแนวทาง ใดบ้ า ง  

ที่จะก าหนดหัวข้อการวิจัยที่จะตอบสนองความต้องกา รของ
ประชาชน ในขณะที่ยังรักษาไว้ ซ่ึ งหลักการของการเป็นหน่วย
งานวิจัยที่ดี (โปรดชี้แจงโดยละเอียด เป็นเอกสาร) 
 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

 

นายมณเฑียร  บุญตัน   

๙. ตามที่มีความพยายามที่จะพัฒนาวัคซีนมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
จะยังสามารถยืนหยั ดให้การ สนับสนุน ต่อโครงการ ดัง กล่ า ว  
ทั้งเพ่ือประโยชน์เดิมที่เคยก าหนดไว้ หรือประโยชน์อ่ืนที่ มีความ
เป็นไปได้ทางวิชาการ โดยไม่ปล่อยให้โครงการดังกล่าวถูกทอดทิ้ง
หรือระงับไปอย่างน่าเสียดาย (โปรดชี้แจงโดยละเอียด เป็นเอกสาร) 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

 

นายมณเฑียร  บุญตัน   

๑๐.  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เคยมีการประเมินผลการด าเนิน ง า น  
ของโรงพยาบาลบ้านแพ้วอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือแสวงหาโอกาสใน
การปรับปรุงกิจการและอาจถือเป็นต้นแบบของโรงพยาบาล อ่ืนที่
เป็นองค์การมหาชนหรือไม่ อย่างไร (โปรดชี้แจงโดยละเอียด  
เป็นเอกสาร) 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว นายมณเฑียร  บุญตัน   

๑๑. เคยมีการน าผลการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยองค์การ
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนิน งาน
หรือไม่ อย่างไร โปรดระบุตัวอย่าง หรือไม่เคยโปรดระบุสาเหตุ 
ของการไม่น าผลการประเมินดังกล่าวไปใช้อย่างจริงจัง (โปรดชี้แจง
โดยละเอียด เป็นเอกสาร) 

สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล 

นายมณเฑียร  บุญตัน   

๑๒. แผนงานบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและแผนงานบูรณาการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อาทิ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 

พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ  



ล าดับ  ประเด็น กรม/หน่วยงาน กมธ.ผู้ขอเอกสาร หมายเหตุ 
ส าราญทางน้ า และพัฒนายกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ในพ้ืนที่น าร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก งบประมาณ ๒.๕ 
ล้านบาท ได้ด าเนินการมาก่ีปีและได้ด าเนินโครงการใดบ้าง 

 

 

 


